



อย่าให้เจ็บใจเพราะถูกตุ๋น

“ขณะนี้ไม่มีเงินเลย ตกระกำล่ำมากอยู่ต่างประเทศเพราะถูก ล้วงกระเป๋า บัตรและเงินสดไปหมด พาสปอร์ตก็หายไปด้วย อยาก ขอความช่วยเหลือช่วยส่งเงินให้สัก 200 เหรียญสหรัฐฯ ทันทึที่กลับมา จะใช้คืนด่วนเลย กรุณาส่งเข้าบัญชีเลขที่...”

ข้างบนนี้คือข้อความจากอีเมลที่หลายคนอาจได้รับโดยส่งมา จากเพื่อนสนิทหรือคนที่น่าเชื่อถือ หรือเพื่อนที่คุ้นเคยกัน เมื่ออ่าน ข้อความที่อ่อนและน่าสงสารกว่าเนื้อหาข้างต้นแล้ว ท่านก็อาจจอดใจ ไม่ได้ อยากช่วยเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ ถ้าท่านเชื่อคนง่าย เช่นนี้ ใจจอมตุ๋นก็ยิ้มไป

เรื่องนี้เป็นข่าวในหน้าสังคมเมื่อไม่นานมานี้ ก่อนหน้านั้นผู้เขียน เองก็ได้รับอีเมลเช่นนี้ โดยส่งมาจากพระที่นับถือกัน แต่ไม่เชื่อ เพราะได้รับอีเมลตุ๋นอยู่เป็นประจำ (ดูเอาที่แล้วกันว่าผู้เขียน เนื้อหอมเพราะมีคนเชื่อว่าเป็นคนไม่ฉลาดอยู่มากมายแค่ไหน)

ยังมีอีเมลอื่นๆ อีกที่ตุ๋นตุ๋น โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ มัก เกี่ยวพันกับแอฟริกา ทำนองว่าเป็นลูกหลานของอดีตประธานาธิบดี ชื่อนั้นชื่อนี้ เมื่อถูกปฏิวัติล้มรัฐบาลก็ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ เงิน นับร้อยล้านเหรียญก็ตกค้างอยู่ในประเทศ เขาออกมาไม่ได้ ถ้าจะ โอนออกมาได้ก็ต้องอาศัยชื่อบัญชีของคนนอกประเทศที่น่าเชื่อถือ และยูเป็นคนที่โอเลื่ออก ขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับสุดๆ ขอให้ยู ส่งชื่อและนามสกุลจริงกลับมา โอก็จะเอาไปเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเข้า และยูก็จะมีส่วนแบ่ง 10 เปอร์เซ็นต์ทันที

อูแม่เจ้า อะไรมันจะช่าง่ายตายขนาดนั้น ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไร ขึ้นหากเชื่อตามคำบอก แต่เดาได้ว่าชีวิตคงยุ่งยากมากขึ้น ขั้นตอน

ต่อไปก็คงขอเบอร์บัตรเครดิตและได้ดหลังบัตร หรือไม่ก็ขอให้โอน ค่าธรรมเนียมให้เล็กน้อย จากนั้นก็คงโยกโย้ให้โอนเงินให้มากขึ้นอีก คงเดาได้ว่าต่อไปเรื่องราวจะสนุกเพียงไร

พล็อตเรื่องในอีกหลายอีเมลก็คล้ายๆกัน บ้างก็จะให้สัมปทาน เหมือนแร่ ไทแร็คท์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ถ้าส่งเงินไปให้สัก 1,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีเรื่องอ้างอิงสนับสนุนอย่างน่าเชื่อถือ บ้างก็ส่งมา แสดงความยินดีว่าได้ถูกลอตเตอรี่มูลค่าหลายสิบล้านเหรียญ บ้างก็ ว่ามีคนมอบมรดกให้ ขอให้ส่งชื่อกลับไป จะส่งเงินมาให้ทันที ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ขั้นตอนที่ตามมาก็คือการต้องส่งเงินไปให้เป็นค่า ทนายความ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ภาษี และเมื่อถลาลึกมากขึ้น ทีละนิด คราวนี้ก็เสียตายนเงิน ซึ่งก็ยิ่งทำให้เสียเงินมากขึ้นไปอีก

ใครที่เป็นคนเชื่อในเรื่องการได้ของมาฟรีๆ โดยไม่เสียอะไร และ (ขอโทษ) เป็นคนโลภสักหน่อย รับรองได้ว่าเมื่อได้อ่านอีเมล ประเภทนี้ครั้งแรกแล้ว ตาจะโตทันที และถ้าหากหัวใจใหญ่กว่า สมอง รับรองได้ว่าจะเสียเงินไปฟรีๆ แน่แน่นอน

จอมตุ๋นเหล่านี้เชื่อกันว่ามาจากประเทศในจีเรียดินที่มีแก๊ง ต้มตุ๋นอยู่นับเป็นหมื่นคน ผึกหัดอบรมกันเพื่อหลอกเงินชาวโลก อย่างเป็นเรื่องเป็นราวจนเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ

วิธีป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อการต้มตุ๋นเช่นนี้ก็คือ จงเชื่อเถอะว่า เงินได้มาง่ายๆ โดยไม่ต้องออกแรงนั้นไม่มี จะมีก็แต่คนจ้องจะเล่น เงินเรา

ห้องคณาธิการฯ สติไว้แว่นๆ อยู่เสมอ แล้วจะไม่เจ็บกระดองใจ ครัว ☺